



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๖,๒๖๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**มอบเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์**  
กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่  
พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหาร  
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM ได้  
ร่วมทำกิจกรรมและมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์  
เครื่องมือ  
แพทย์ให้  
กับ ธนาคาร  
เครื่องมือ  
แพทย์ ศูนย์  
ส่งเสริมมิตร  
ภาพบำบัด



เพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับผู้ป่วยที่ยากจนสามารถ  
ยืมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นไปใช้ที่บ้านได้  
โดย นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการ  
การพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท  
ภิกขุฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ภายใต้โครงการ  
“เติมฝัน บันนำใจ กับBAM ปีที่ 6” ณ ศูนย์  
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปากเกร็ด  
นนทบุรี

ที่ได้รับยาเคมีบำบัด เกิดผลข้างเคียงต่างๆ นานา เช่น อาเจียน มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ผม่วรง เป็นต้น ถ้าทุเรียนน้ำมันแรงกว่าเคมีบำบัดเป็นหมิ่นเท่า ป่านนี้คุณคงตายไปตั้งนานแล้ว ส่วนที่พ่อคุณตัวสันเตี้ยๆ นี้ ก็เพราะทุเรียนน้ำที่คุณคั้นกินเช้า-เย็นนั่นแหละ เพราะมันมีสารตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้คนกินบ่อยๆ เป็นโรคพาร์กินสันได้

หมอเสียใจด้วยที่ต้องบอกว่าตอนนี้มะเร็งตับของคุณลุกลามเป็นระยะที่สี่แล้ว ถึงเราจะไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน

ล่าสุด คณะแพทย์ มศว. ได้นำเข้าอุปกรณ์ High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ที่สามารถยิงคลื่นเสียงเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกาย

ปัจจุบัน HIFU ใช้ได้กับมะเร็งบางประเภท และมะเร็งตับของคุณ ก็เป็นหนึ่งในชนิดที่สามารถใช้กับมันได้ผล ถึงจะรักษาไม่หายขาด แต่อย่างน้อยมันจะช่วยลดขนาดของมะเร็งให้เล็กลง ทำให้คุณเจ็บปวดน้อย และทุข์ทรมานน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ถ้าคุณสนใจ หมอจะเขียนหนังสือส่งตัวไปรักษาที่นั่นให้ คุณลองกลับไปปรึกษากับครอบครัวดูก่อนก็แล้วกัน

คืนนั้น ทั้งครอบครัวตกอยู่ในความเงิบงัน หัวใจของทุกคนหนักอึ้ง และตัดสินใจไม่ถูกว่าทำยังไงต่อไปดี ทันใดนั้นลูกชายคนเล็กก็วิ่งหอบไอแพดมาหาพ่อ แล้วบอกกับพ่อว่าลองกินน้ำมันมะนาวผสมโซดา ดูมั๊ยพ่อ เห็นในเฟซบุ๊กเขาแชร์กันบอกว่ามันรักษามะเร็งได้ดีกว่าเคมีบำบัดเป็นหมิ่นเท่าเลยนะ!! ■

